

## Giúp Nhà Trường An Toàn Cho Tất Cả Mọi Người

Hà hiếp có nhiều dạng tại trường học – từ việc gọi nhau bằng những tên không đẹp cho đến những dạng nghiêm trọng hơn là hành hung hoặc sách nhiễu. Khu Học Chánh Vancouver quyết tâm thành lập và duy trì một môi trường học tập tích cực cho tất cả học sinh và nhân viên.

Thao Đạo Luật Nhân Quyền British Columbia và các đạo luật khác, các khu học chánh trong tỉnh bang này phải cung cấp một môi trường an toàn, không có sách nhiễu và kỳ thị. Các khu học chánh cũng phải tiên liệu làm việc để thực thi các sách lược và nguyên tắc hướng dẫn hầu bảo đảm đón mời và bao gồm tất cả học sinh, nhân viên và gia đình trong mọi lãnh vực giáo dục và sinh hoạt nhà trường và đối xử với họ trong tinh thần tôn trọng và đúng phẩm cách. Số này gồm cả các học sinh và nhân viên tự nhận là đồng tính luyến ái, hoặc đang ngờ vực về khuynh hướng tình dục hoặc phái tính của mình.

Cũng như công việc của chúng tôi giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc ở trường, các hiệu trưởng và giáo viên cũng phải làm việc để ngăn chặn tình trạng sợ đồng tính luyến ái ở trường. Cũng như học sinh được học là không thể chấp nhận các nhận xét mang tính cách kỳ thị chủng tộc, các em cũng học là thiếu lòng vị tha và các nhận xét thù ghét về người đồng tính luyến ái cũng không thể chấp nhận được.

Học trình của tỉnh bang áp dụng trong các trường tiểu học có nói qua về nhiều đề tài này. Theo Đạo Luật Học Đường, các trường công tại British Columbia phải phản ánh mức đa dạng trong cộng đồng và dạy lòng vị tha và thông hiểu sự khác biệt.

Học về các mô hình gia đình đa dạng là một phần của chương trình tiểu học để học sinh trong mọi lớp tuổi học các kỹ năng cần thiết để làm việc và tôn trọng những người giống mình và khác mình. Trẻ trong những lớp cao hơn học thêm cụ thể về các tác động tai hại của nạn kỳ thị chủng tộc và những dạng kỳ thị khác như sợ người đồng tính luyến ái. Các em cũng học về cách giúp cho xã hội được an toàn hơn và đón mời mọi người. Tối Cao Pháp Viện Canada đã nói: “Vị tha luôn luôn thích hợp cho mọi lớp tuổi.”

Tại Vancouver, các trường tiểu học được yêu cầu bổ nhiệm một Người Liên Lạc An Toàn. Người Liên Lạc An Toàn là một giáo viên, hiệu trưởng, hoặc nhân viên khác để giúp học sinh nào có thắc mắc về khuynh hướng tình dục hoặc phái tính của mình, và đang phải đối phó với nạn hà hiếp, hoặc chỉ cần có người để nói chuyện chứ không bị phán xét. Các trường được yêu cầu thông báo cho tất cả học sinh biết người này làm việc ở đâu và vào những lúc nào, và đã thông báo theo nhiều cách khác nhau. Đa số các trường dùng bích chương, trong khi các trường khác cũng dùng buổi họp toàn trường, họp trong lớp, hoặc bản tin để thông báo tin tức này.

Đối phó với nạn kỳ thị trong tất cả các dạng, và bảo đảm cho nhà trường được an toàn và xác định chỗ cho tất cả học sinh, gia đình, và nhân viên là công việc của tất cả mọi người.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc quan ngại gì về vấn đề sợ người đồng tính luyến ái, hoặc các vấn đề đồng tính luyến ái tại các trường Vancouver, xin cứ tự nhiên liên lạc với Glen Hansman hoặc Jody Polukoshko tại [pride@vsb.bc.ca](mailto:pride@vsb.bc.ca) hoặc số 604-713-5180. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại về kỳ thị chủng tộc hoặc đa văn hóa, xin liên lạc với Angela Brown tại số 604-713-5933.